



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๗
เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริต และป้องกันมิให้มีการแสวงหาผลประโยชน์ในการสรรหาบุคคล
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

ตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๗ ฉบับที่ ๔๙/๒๕๖๔ ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ และประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๗ ฉบับที่ ๖๙/๒๕๖๔ ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๗ นั้น จึงได้กำหนดมาตรการในการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ให้บุคคลทั่วไปและผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกได้ทราบและถือปฏิบัติ เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยยึดถือระบบคุณธรรม ความเสมอภาค ความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้และป้องกันมิให้มีการแสวงหาผลประโยชน์ในการสรรหาบุคคลและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๗ ดังนี้

๑. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๗ ถือเป็นนโยบายและให้ความสำคัญสูงสุดในการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ในครั้งนี้ ห้ามมิให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๗ ทุกคน กระทำการใด ๆ อันแสดงเจตนาหรือสื่อเจตนาในการกวาดวิชา จัดทำเอกสาร จำหน่าย แจกจ่าย หรือกระทำการใด ๆ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

๒. อย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใดๆ ที่อ้างข้อมูล หรือมูลเหตุว่าจะช่วยเหลือให้ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ให้รับการคัดเลือกได้ หากมีผู้ใดแอบอ้างไม่ว่ากรณีใด ๆ ที่จะช่วยเหลือให้ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกได้ ให้แจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๗ โดยด่วน ที่โทรศัพท์หมายเลข ๐๘๔-๘๒๕๓๗๖๓ นายประกิจ พุ่มพุกษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๗

๓. ให้รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา สอดส่อง กำกับ ดูแลเกี่ยวกับการทุจริต และป้องกันมิให้มีการแสวงหาผลประโยชน์ในการสอบคัดเลือก ทั้งนี้ หากมีเหตุการณ์ใดที่สื่อไปในทางทุจริต ขอให้รายงานผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๗ ทราบโดยด่วนที่สุด

๔. ให้ข้าราชการในสังกัดทุกคนปฏิบัติตามประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายประกิจ พุ่มพุกษ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๗